



## ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที่ 7 เดือนกันยายน พ.ศ.2550 หน้า 26

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

### โต้นิ่งเลขาฯกกอ.ไม่เกี่ยวเด็กวิจิตร สุเมธชี้เข้าใจม.- ทำงานให้กว่า20ปี

โดย มติชน วัน ศุกร์ ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2550 09:18 น.

เมื่อวันที่ 6 กันยายน นายสุเมธ แย้มมนุญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า ไม่ทราบมาก่อนว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติแต่งตั้งตนเป็นเลขาธิการ กกอ.แทนนายเกษมพงษ์ กীরติกร เลขาธิการ กกอ. เพราะที่ผ่านมานายวิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นายวรารณ สามโกเศศ รัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ. และนายเกษมพงษ์ ไม่เคยทาบถามตน อย่างไรก็ตาม เมื่อได้รับตำแหน่งก็จะทำให้ดีที่สุด และจะสานต่องานต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ผู้สื่อข่าวถามว่า มีข่าวว่านายสุเมธเป็นคนใกล้ชิดนายวิจิตร นายสุเมธกล่าวว่า ไม่คิดว่าเป็นคนของใคร เพราะทำงานเพื่อส่วนรวม ส่วนตนซึ่งเป็นลูกหม้อคนแรกของ สกอ.และมาอยู่ในตำแหน่งสูงสุดขององค์กรนั้น หนักใจเหมือนกัน เพราะต้องเผชิญกับบุคลากร 2 ส่วน คือ ข้าราชการใน สกอ.ที่คาดหวังกับตนสูง และขบวนการมหาวิทยาลัย ซึ่งตนไม่ค่อยห่วง เพราะทำงานร่วมกันมาตลอด ส่วนขบวนการมหาวิทยาลัยจะยอมรับตนหรือไม่นั้น ต้องไปถามขบวนการมหาวิทยาลัยเอง อย่างไรก็ตาม ตนทำงานให้มหาวิทยาลัยมากกว่า 20 ปี และยังเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยหลายแห่ง ทำให้รู้ว่ามหาวิทยาลัยต้องการอะไร และจะโตได้อย่างไร ส่วนการแต่งตั้งรองเลขาธิการ กกอ.แทนตนนั้น ไม่จำเป็นต้องรีบ จะหารือกับรองเลขาธิการ กกอ. คนอื่นๆ รวมทั้ง นายวิจิตรด้วย แต่ตนสนับสนุนคนใน สกอ.

นายวิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) กล่าวว่า นายสุเมธมีวิสัยทัศน์เป็นนักคิด นุ่มนวล และเป็นนักประสานงานที่ดี การแต่งตั้งคนใน สกอ.จึงเป็นจุดแข็ง เพราะนายสุเมธจบด้านการศึกษา มีความรู้ในสาขาวิทยาศาสตร์ และมีประสบการณ์ด้านความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศอย่างดี ทั้งนี้ สิ่งที่ขบวนการมหาวิทยาลัยอยากเห็นคือให้ สกอ.ปฏิรูปองค์กร เพื่อทำงานเชิงรุก และอยากให้สานต่อแผนระยะยาวในการพัฒนาอุดมศึกษาไทย

นายสมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ส่วนตัวเห็นว่านายสุเมธมีความรู้ความสามารถ แต่ไม่ได้โดดเด่น ไม่มีบาร์มีด้านอุดมศึกษา คิดว่าขบวนการมหาวิทยาลัยยอมรับได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น อีกทั้ง การแต่งตั้งยังยึดติดว่าเป็นคนของใคร ฉะนั้น หากไม่ทำอะไรให้เป็นที่ยอมรับของขบวนการอุดมศึกษา ก็จะเป็นเพียงคนรับสารจากรัฐมนตรีว่าการ ศธ.เท่านั้น

หน้า 26

